

## ดาวพงษ์ ร็อคดีหอพักครูเชียงใหม่ แยกค่าเช่าปีละล้าน

☛ นำเสนอเมื่อ 18 มี.ค. 2559

### ชี้แกระเบียบลดทอนอำนาจเลขાય สกสค.

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ไปดำเนินการเรียกฟ้องแพ่งธนาคารธนชาติ เพื่อขอให้คืนเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี หลังตรวจสอบพบว่า มีการอนุมัติถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากที่ สกสค.ฝากไว้ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2556 ไม่ถูกต้อง ซึ่งล่าสุดฝ่ายกฎหมายของ สกสค.ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหามาแล้ว และตนได้มอบหมายให้ สกสค.ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะคำวินิจฉัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งมอบให้ทนายไปว่าการพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ต้องดูให้ครอบคลุมว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ชื้ออะไร หากจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างก็ต้องมีคำอธิบายเพราะทั้งหมดมีผลผูกพัน

"เรื่องที่เกิดขึ้นใน สกสค.หรือองค์การค้ำฯ ผมไม่เคยฟัง ตอนนี่ก็เริ่มตรวจสอบอีกเรื่อง คือการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ จำนวน 360 ล้านบาท เพราะเกี่ยวพันกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ แต่คงไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าทำไมถึงต้องหยิบเรื่องนี้มาทำอีกครั้ง เพราะไม่อยากให้เสียรูปคดี และมีความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าต่อ หรือไม่เดินหน้าต่อ ก็ไม่อยากให้กังวล ผมไม่มีนอกมีนัยอยู่แล้ว หลายเรื่องก็ดำเนินการทางกฎหมายไปแล้ว ทั้งกรณีการนำเงินจาก ช.พ.ค.จำนวน 2,500 ล้านบาท ไปซื้อตัวสัญญาฉบับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปลงทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อ.หนองหุ้มปล้อง จ.เพชรบุรี และกรณีซื้อหุ้นบริษัท หนองคายนาออย จำกัด เพื่อลงทุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน บานป่าตอง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย คาดว่าจะได้ขอสรุปเร็ว ๆ นี้"

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ ได้สั่งการให้นายชเนศพล ธนบุญยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ ไปหารือกับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.เพื่อดูปรับแก้ระเบียบต่างๆ ของ สกสค.ที่ยังหละหลวมและที่ผ่านมามีเหตุให้คนที่เป็นเลขาธิการ สกสค.ไปออกกระเบียบต่างๆ เพื่อทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นายพินิจศักดิ์ กล่าวว่า สกสค.ได้ทำหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งต้องรอว่าจะตอบกลับอย่างไรจึงจะดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีการก่อสร้างอาคารพัฒนาครู จะต้องดูรายละเอียดใหม่ เพราะ สกสค.เสียค่าเช่าที่ราชพัสดุค่อนข้างสูงปีละ 1 ล้านกว่าบาท ที่ผ่านมามีได้ทำเรื่องขอยกเว้นค่าเช่าไว้ก่อน และต้องเสนอให้คณะกรรมการ สกสค.พิจารณาว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่เพราะอยู่ระหว่างดำเนินคดีทางการปกครอง

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 17 มีนาคม 2559